



# สรุปข่าว สร.

ประจำวัน  
26 พฤษภาคม 2563



## ประเด็นข่าว

### โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

#### มาตรการของ สร.

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ (สยามรัฐ, บ้านเมือง, 77 kaoded) ทีวีทุกช่อง

-นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผวจ.พังงา เป็นประธานในพิธีรับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทานจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้กับรพ.ทุกแห่งในจังหวัดพังงา เพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยโรคโควิด 19

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์สยามรัฐ

-นพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เผย จากรายงานการติดเชื้อในประเทศไทย พบว่าสาเหตุหลักมาจากการสัมผัสใกล้ชิด รองลงมาคือ อาชีพเสี่ยง การรวมกลุ่มในสถานที่แออัด และการเดินทางไปในสถานที่ชุมชน ส่วนหนึ่งเป็นผู้ที่มีประวัติเดินทางไปพรพ. ถือเป็นอีกหนึ่งพื้นที่เสี่ยง สร.จึงได้จัดบริการในรูปแบบการแพทย์วิถีใหม่ นำเทคโนโลยีมาใช้ เพื่อลดจำนวนผู้ป่วยที่ไม่จำเป็นต้องมารพ. ดังนั้นควรหลีกเลี่ยงการเดินทางไปพรพ.โดยไม่จำเป็น

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(ผู้จัดการ, มติชน, ไทยรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, แนวหน้า) เว็บไซต์(ผู้จัดการ, มติชน, ข่าวสด, แนวหน้า, nationweekend, สำนักข่าวไทย, สวท., ไอเอ็นเอ็น) ทีวีทุกช่อง

-นพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า สถานการณ์ช่วงนี้จะคล้ายกับเดือนกพ.-ต้นเดือนมี.ค. แต่ลักษณะการป้องกันตัวของคนไทยดีขึ้นกว่าช่วงต้นเดือนมี.ค.ค่อนข้างมาก ขณะนี้เริ่มพบปัญหามาตรการหย่อน ทั้งการป้องกันส่วนบุคคล และมาตรการองค์กร ดังนั้น ออฟฟิศและหน่วยงานต่างๆ ควรให้ความร่วมมือเรื่องทำงานที่บ้านและเหลื่อมเวลามากขึ้น นอกจากนี้ รพ.ที่ยังมีผู้ป่วยแน่น ควรจัดเรื่องการลดความแออัดและการเว้นระยะห่าง โดยขณะนี้อัตราการติดเชื้อในไทยคงที่เฉลี่ย 5 คนต่อ 1 ล้านประชากร หากคงสภาพเช่นนี้ต่อไป สถานการณ์ไม่น่าเป็นห่วง ส่วนการตรวจหาผู้ติดเชื้อโควิด-19 ตั้งแต่ 17-23 พ.ค. 2563 ตรวจ 45,481 คน เฉลี่ยวันละประมาณ 6,000 ตัวอย่าง สัปดาห์ที่ผ่านมาตรวจพบผู้ติดเชื้อเพียง 15 คน แต่การพบผู้ติดเชื้อ 3 รายล่าสุดเป็นการติดเชื้อจากชุมชน แสดงว่ายังมีคนติดเชื้ออยู่ในชุมชน ในประเทศ ต้องดูแลสุขภาพของตัวเองและคงมาตรการควบคุมป้องกันโรคต่อไป

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์(คมชัดลึก, สยามรัฐ, ศูนย์ข่าวแอฟฟิสิก, จส.100, nationweekend, สำนักข่าวไทย)

-นพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงเรื่องความเสี่ยงของกีฬาว่ายน้ำ ว่า สิ่งที่สำคัญคือการรักษาระยะห่างระหว่างตัวบุคคล เพราะฉะนั้น สระว่ายน้ำไม่ควรแออัดมากเกินไป ผู้ประกอบการควรกำหนดจำนวนผู้ที่จะลงสระว่ายน้ำให้เหมาะสม เพื่อรักษาระยะห่าง และไม่ให้เกิดการใกล้ชิดสัมผัสกัน ส่วนเรื่องคลอรีน หากสระว่ายน้ำดูแลระดับคลอรีนให้อยู่ในระดับมาตรฐานก็สามารถฆ่าเชื้อได้ โอกาสที่จะติดเชื้อโควิด-19 จากสระว่ายน้ำได้ คือการว่ายน้ำใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อและมีการสัมผัสละอองฝอยน้ำลายจากผู้ติดเชื้อ ส่วนการแพร่เชื้อจากการว่ายน้ำสระเดียวกันมีโอกาสต่ำมาก นอกจากนี้ผู้ประกอบการสามารถเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัย เช่น การคัดกรองผู้ที่เข้ามาใช้บริการ หรือขอความร่วมมือผู้ที่ป่วยดใช้บริการ

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.ไทยโพสต์, เว็บไซต์(ไทยโพสต์, มติชน, แนวหน้า)

-นพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค ชี้แจงว่า การจัดการโรคโควิด-19 ปัจจุบันจะใช้อำนาจตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อเป็นหลัก โดยผู้มีอำนาจเต็มในการออกประกาศใดๆ คือผู้ว่า ส่วน พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ประกาศเพื่อให้มีการบริหารงานแบบบูรณาการระหว่างกระทรวงอื่นๆ โดยนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ดูแลภาพรวมทั้งหมด เป็นการเสริมในส่วนของการทำงานข้ามกระทรวงและอำนาจบางอย่างที่ พ.ร.บ.โรคติดต่อไม่มี

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(เดลินิวส์, แนวหน้า) เว็บไซต์ (มติชน, ผู้จัดการ, คมชัดลึก, เดลินิวส์, กรุงเทพธุรกิจ, ประชาชาติธุรกิจ, ศูนย์ข่าวแอฟฟิสิก, แนวหน้า, สำนักข่าวไทย, thaiPBS, จส.100, สวท., ไอเอ็นเอ็น) ทีวีทุกช่อง

-พญ.พรรณพิมล วิบุลากร อธิบดีกรมอนามัย แถลงข้อกำหนดแนวทางการเตรียมความพร้อมของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยซึ่งทำร่วมกับ ศธ. มท. และพม. ต้องมีมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 โดยต้องกำหนดจุดรับ-ส่ง ให้เฉพาะผู้เกี่ยวข้องเท่านั้น เตรียมพร้อมอุปกรณ์ล้างมือ ทำความสะอาดสถานที่ อุปกรณ์ และยานพาหนะ จัดทำอาหารที่ถูกล้างสุกอนามัย มีมาตรการเว้นระยะห่าง ทั้งพื้นที่นอน การรับประทานอาหาร การทำกิจกรรม และเป็นกลุ่มย่อยไม่เกินกลุ่มละ 6 คน ของใช้ส่วนตัวต้องแยก แต่ละคนหรือเฉพาะกลุ่ม หากพบว่าเด็ก ครู หรือผู้ดูแลเด็กมีอาการป่วยให้หยุดงานและพบแพทย์ทันที เจ้าหน้าที่สถานบริการ ต้องทำความสะอาดร่างกายก่อนปฏิบัติงาน

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์(มติชน, เดลินิวส์, กรุงเทพธุรกิจ, newtv., สำนักข่าวไทย) ทีวีช่อง 5,TNN

-ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สร. เปิดเผยในการเสวนา Exercise in new normal ในการประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 13 ว่า จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 และมาตรการปิดสถานที่ออกกำลังกายทำให้ประชาชนมีพฤติกรรมเนือยนิ่งเพิ่มขึ้น มีกิจกรรมทางกายไม่เพียงพอ ขณะนี้รัฐบาลมีมาตรการผ่อนปรนระยะที่ 2 ทำให้ประชาชนมีสถานที่ที่เอื้อต่อการออกกำลังกายมากขึ้น แต่ยังคงมีการควบคุมและเฝ้าระวังโรคโควิด 19 อย่างเคร่งครัด สร.มีแผนดำเนินโครงการก้าวท้าใจ season 2 ด้านภัยโควิด 19 เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายที่ทำได้ด้วยตนเอง เตรียมพร้อมวิถีชีวิตใหม่ (New normal) ด้วยรูปแบบที่หลากหลาย เช่น วิ่ง ปั่นจักรยาน เวทเทรนนิ่ง แอโรบิกแดนซ์ โยคะ และคีตะมวยไทย ผ่านการสะสมระยะเวลาการออกกำลังกายและสะสมแต้มสุขภาพ (Health point) โดยกลุ่มเป้าหมายจะมุ่งไปที่ประชาชนทั่วไป อสม. ชมรมออกกำลังกาย และหน่วยงานต่าง ๆ ทั่วประเทศ ตั้งเป้าหมายสมาชิกใหม่ 5 แสนคน

## ประเด็นข่าว

**สื่อที่นำเสนอ :** สำนักข่าวไทย, ช่อง NBT

-นายอนุทิน รองนายกฯ และรมว.สธ. รับมอบการสนับสนุนการควบคุมการระบาดของโรคโควิด 19 จากภาคเอกชน อาทิ บริษัท ยูนิลีเวอร์ จำกัด สนับสนุนเครื่องช่วยหายใจ 5 เครื่อง และชุดตรวจหาโควิด-19 จำนวน 8,000 ชุด, บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด สนับสนุนห้องตรวจเชื้อความดันลบ - บวก 20 ห้อง, ธกส. สนับสนุนเงิน 1,000,000 บาท เพื่อช่วยเหลือ อสม.ที่ได้รับผลกระทบ, บริษัท สเปเชียลตี้ อินโนเวชั่น จำกัด สนับสนุนแอลกอฮอล์ เจล 70% 1,000 หลอด บริษัท ลอริอัล (ประเทศไทย) จำกัด สนับสนุนชุดผลิตภัณฑ์ดูแลผิวและดูแลเส้นผม 970,000 ชิ้น

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์มติชน

-กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เผย ประเทศไทยมีการตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อวินิจฉัยโรคโควิด-19 โดยการตรวจหาสารพันธุกรรม ด้วยวิธี RT-PCR ไปแล้ว 375,453 ตัวอย่าง คิดเป็น 5,637 ตัวอย่างต่อ 1 ล้านประชากร และระหว่างวันที่ 16-22 พ.ค. 2563 ตรวจไปแล้ว 45,481 ตัวอย่าง โดยห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 155 ห้องปฏิบัติการ จากทั้งหมดทั่วประเทศ 173 ห้องปฏิบัติการ

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(ข่าวสด, กรุงเทพธุรกิจ) เว็บไซต์(มติชน, เดลินิวส์, สยามรัฐ, ผู้จัดการ, ไทยโพสต์, โพสต์ทูเดย์, ประชาชาติธุรกิจ, ข่าวสด, nationweekend, สำนักข่าวไทย, ช่อง 9, สำนักข่าวอิศรา)

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และ รมว.สธ. เป็นประธานการประชุมบอร์ด สปสช. โดยที่ประชุมได้เห็นชอบข้อเสนอการขอรับงบประมาณเพิ่มเติมสำหรับปี 2563-2564 เพื่อรองรับการดูแลประชาชนให้เข้าถึงบริการสุขภาพที่จำเป็นอย่างทั่วถึง และบริการกรณีอื่นไม่ใช่โควิด-19 เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และสนับสนุนหน่วยบริการทำตามนโยบายวันระยะห่างทางสังคมในการให้บริการประชาชน เพื่อลดการติดต่อ ครอบคลุมบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค พร้อมรองรับประชาชนที่โอนมาใช้สิทธิบัตรทองเพิ่มจากกรณีว่างงานกว่า 9.9 แสนคน รวมใช้งบเพิ่มราว 14,845.42 ล้านบาท โดยจะนำเสนอกรม.เพื่อพิจารณาเห็นชอบต่อไป

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์

-นพ.ชินนรศ ลีสวัสดิ์ รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต ประชุมแผนฟื้นฟูจิตใจในสถานการณ์แพร่ระบาดโรคโควิด-19 ร่วมกับเขตสุขภาพที่ 9 ด้านรพ.จิตเวช นครราชสีมาราชนครินทร์ เผยผลการตรวจคัดกรองประชาชนใน 4 จังหวัดอีสานตอนล่าง ในช่วงเดือนม.ค.-เม.ย. 2563 พบเครียดระดับมากขึ้นไป 7,605 คน จากที่ตรวจทั้งหมดกว่า 1 แสนคน มีอาการซึมเศร้า 87 คน และพบผู้เสี่ยงฆ่าตัวตาย 7 คน เร่งจัดระบบการดูแลเพิ่มจากระบบปกติ 6 ช่องทาง

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ 77kaoded

-นพ.อนุรักษ์ สารภาพ รอง นพ.สสจ.สงขลา ประธาน นพ.สุวัฒน์ วิริยพงษ์สุกิจ ผอ.รพ.สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อ.นาทวี จ.สงขลา นำทีมแพทย์พยาบาลมาคัดกรองนักศึกษาชาวไทยที่เดินทางกลับมาจากประเทศซาอุดีอาระเบีย เป็นชุดที่ 2 โดยเป็นผู้ชาย 37 คน ผู้หญิง 1 คน และเด็กชายอายุ ขวบเศษ 1 คน

**มาตรการของ ศบค. และหน่วยงานอื่นๆ**

**สื่อที่นำเสนอ:** นสพ. (เดลินิวส์, ไทยโพสต์, ผจก.รายวัน, ข่าวสด, มติชน, กรุงเทพธุรกิจ, สยามรัฐ, ไทยรัฐ, แนวหน้า) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, เดลินิวส์, บ้านเมือง, ผจก.รายวัน, ไทยโพสต์, โพสต์ทูเดย์, คมชัดลึก, สยามรัฐ, แนวหน้า, ศูนย์ข่าวแอฟฟิค, ฐานเศรษฐกิจ, สำนักข่าวอิศรา, siamspport, innnews, newtv, mthai, bbc, acnews, js100, 77 kaoded, nationtv, mcot, thaipbs, bangkokbiznews, sanook, thestandard, workpointnews, reuters, thaiquote, prachachat, sanook) ทีวีทุกช่อง

-นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. แถลงว่า วันนี้พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 2 ราย ได้แก่ 1.หญิงสัญชาติจีน อายุ 46 ปี ภรรยาชาวอิตาลีที่ได้รายงานไปเข้ามา จ.ภูเก็ต วันที่ 9 มี.ค.พร้อมครอบครัว รวม 5 คน 2.หญิงไทย อายุ 55 ปี พนักงานนวด เดินทางกลับจากประเทศรัสเซีย เข้าพักในสถานที่กักตัว จ.ชลบุรี ซึ่งทั้ง 2 รายไม่มีอาการป่วย ผู้ติดเชื้อสะสม 3,042 ราย ผู้เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย เป็นหญิงไทย อายุ 68 ปี โรคประจำตัวเบาหวาน ไตวายเรื้อรัง ระยะสุดท้าย มีประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยัน จ.ชุมพร ผู้เสียชีวิตสะสม 57 ราย รักษาหายเพิ่ม 7 ราย รวมผู้ที่รักษาหายแล้ว 2,928 ราย โดยไทยอยู่อันดับ 76 ของโลก ส่วนการนำคนไทยกลับ วันที่ 25 พ.ค. มาจากศรีลังกา มัลดีฟส์ 78 คน ญี่ปุ่น 3 เที่ยวบินรวม 167 คน เกาหลีใต้ 150 คน วันที่ 26 พ.ค. จากอิตาลี 50 คน มาเลเซีย 150 คน ญี่ปุ่น 35 คน ไต้หวัน 165 คน และขณะนี้ไทยมีศักยภาพรองรับได้ถึง 400 คน สำหรับผู้อยู่ในสถานที่กักกันของรัฐสะสม 25,385 คน ผู้กลับบ้านสะสม 16,101 คน ส่วนข่าวว่ามีคนเรียกเก็บค่าหัวคิวในการเข้าออกสถานที่กักตัวของรัฐ ขอให้แจ้งความได้ทันที

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.ไทยรัฐ

-ที่สนามบินสุวรรณภูมิ ก.การต่างประเทศ จัดเที่ยวบินพิเศษนำคนไทยจากประเทศญี่ปุ่น หมู่เกาะมัลดีฟส์ และเกาหลีใต้ เดินทางกลับไทย 5 เที่ยวบิน หลังตรวจคัดกรอง พบคนไทยจากญี่ปุ่นมีไข้ 14 คน จากมัลดีฟส์ มีไข้ 1 คน นำส่งรพ.ทันที

**สื่อที่นำเสนอ:** นสพ.(ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, แนวหน้า) เว็บไซต์ (เดลินิวส์, ไทยโพสต์, ผู้จัดการ, มติชน, ข่าวสด, กรุงเทพธุรกิจ, ประชาชาติธุรกิจ, innnews)

-นพ.พลวรรณ์ วิฑูรกลชิต ผู้ตรวจราชการ ก.ดิจิทัลฯ กล่าวถึงการเข้าใช้งานแพลตฟอร์มไทยชนะในรอบ 1 สัปดาห์ พบว่า มีกิจกรรม/กิจการลงทะเบียน 106,235 ร้าน ผู้ใช้งาน 11,757,624 คน แยกเป็น เช็คอิน 27,101,565 ครั้ง เช็คเอาท์ 19,204,736 ครั้ง และประเมินร้าน 10,867,125 ครั้ง กิจการที่ได้คะแนนการประเมินดีที่สุดใน 5 อันดับ ได้แก่ ร้านเสริมความงามร้านเสริมสวย, การถ่ายทำรายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์และวีดิทัศน์, สถานที่บริการเด็กหรือผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง, ที่ทำการหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ และพิพิธภัณฑ์และห้องสมุด ตามลำดับ และเตือนเรื่อง

## ประเด็นข่าว

เว็บไซต์ไทยชนะปลอม โดยเว็บไซต์ไทยชนะของจริง คือ www.ไทยชนะ.com และ www.thaichana.com สามารถใช้งานผ่านเว็บไซต์ได้โดยไม่ต้องโหลดแอปฯ ใด ๆ

**สื่อที่นำเสนอ:** เว็บไซต์(สยามรัฐ, ผู้จัดการ, nationtv.)

-เพจเฟซบุ๊ก ศูนย์ข้อมูล COVID-19 โพสต์ข้อความระบุ สธ.-ศธ.เตรียมแนวทางเปิดเรียน เน้นความร่วมมือปฏิบัติตาม 6 แนวทาง ประกอบด้วย 1. การมีมาตรการคัดกรอง เช่น วัดไข้ก่อนเข้าโรงเรียน ผู้ปกครองร่วมให้ประวัติหากมีความเสี่ยง หากเด็กมีอาการไข้ ไม่สบาย ต้องหยุดเรียนทันที และแจ้งหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ 2.สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาเมื่ออยู่ในโรงเรียน 3.จัดจุดล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจลอย่างเพียงพอ 4.การเว้นระยะห่างในห้องเรียน เน้นจัดการเรียนการสอนให้เป็นกลุ่มก้อนเดียวกัน ให้มีกิจกรรมทำในกลุ่มเดียวกันตลอดทั้งวัน 5.เน้นการทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสต่าง ๆ ที่ใช้ร่วมกัน อาทิ สนามเด็กเล่น ลูกบิดประตู ห้องน้ำ ร่วมกับการจัดกลุ่มสลับกันใช้งานเพื่อช่วยลดการสัมผัสร่วมกันจำนวนมาก 6.ลดความแออัด ไม่จัดกิจกรรมที่เกิดการรวมกลุ่มของเด็ก

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์มติชน, แนวหน้า, สยามรัฐ, ฐานเศรษฐกิจ, กรุงเทพธุรกิจ, nationweekend

-ปลัด มท.สั่งการให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องนำแพลตฟอร์ม "ไทยชนะ" มาใช้ให้ครอบคลุมทุกกิจกรรมที่ได้รับการผ่อนคลายเพื่อประโยชน์ด้านการติดตามและตรวจสอบการดำเนินการตามมาตรการผ่อนคลายในระยะที่ 2

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์มติชน, ผู้จัดการ, กรมประชาสัมพันธ์, ช่อง 3

-ก.การท่องเที่ยวฯ ร่วมกับกรมอนามัย และททท. เปิดตัวโครงการยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย หรือ Amazing Thailand Safety & Health Administration : SHA โดยการกำหนดแนวทางการป้องกันโรค เชื่อว่าจะช่วยทำให้ภาคการท่องเที่ยวกลับมาฟื้นตัวได้โดยเร็ว

**สื่อที่นำเสนอ:** เว็บไซต์ innnews

-คณะกรรมการโรคติดต่อ จ.นครพนม ปรับลดจังหวัดที่เป็นพื้นที่เสี่ยงเหลือ 9 จังหวัด ประกอบด้วย กทม. นครปฐม นนทบุรี สมุทรปราการ ชลบุรี กระบี่ ภูเก็ต ยะลา และนราธิวาส ต้องกักตัว 14 วัน พร้อมปรับลดจำนวนด่านคัดกรองบุคคลเข้าจังหวัดนครพนม เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน

**สื่อที่นำเสนอ:** นสพ.แนวหน้า, เว็บไซต์แนวหน้า

-ที่จุดคัดกรอง ด้าน ตม.อรัญประเทศ จุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว จนท.ตม. ร่วมกันรับตัว 6 คนไทย เป็นชาย 1 คน และ หญิง 5 คน ที่ จนท.ด่าน ตม.ปอยเปต ประเทศกัมพูชา ปล่อยกลับประเทศที่ด่าน ตม.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว เพื่อทำการตรวจคัดกรองโรค ก่อนส่งไปกักตัวเฝ้าระวังโรคในสถานที่จังหวัดเตรียมไว้

## ประเด็นที่มีผลกระทบ

### 1.มาตรการผ่อนปรนระยะที่ 3

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(ผู้จัดการ, มติชน) เว็บไซต์มติชน

-นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดเผยว่า การพิจารณาเปิดกิจการ/กิจกรรมในมาตรการผ่อนปรนระยะที่ 3 และ 4 ต้องรอข้อสรุปจากที่ประชุม ศบค. ทั้งนี้ หากจะเปิดโรงภาพยนตร์ในระยะที่ 3 สิ่งที่สามารถดำเนินการได้คือ การเว้นระยะห่างทางสังคม เหลือเพียงการปรับปรุงการระบายอากาศให้ถ่ายเทได้สะดวก ส่วนสนามมวยอยู่ในกลุ่มสีแดงที่มีความเสี่ยงสูง ต้องเปิดให้บริการในมาตรการผ่อนปรนระยะที่ 4 เท่านั้น อย่างไรก็ตาม จะมีการประชุมคกก.กลั่นกรองกิจการและกิจกรรมตามมาตรการผ่อนปรนต่างๆ ร่วมกับคกก.พิจารณา เพื่อนำข้อเสนอแนะ ศบค. ต่อไป

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์มติชน

-นพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า สถานที่แต่ละแห่งที่กำลังจะทยอยเปิดต้องช่วยกันโดยไม่ลดระดับความเข้มข้นในการป้องกันโรค ขณะเดียวกันสถานที่ที่เปิดใหม่จะต้องมีกระบวนการจัดการความเสี่ยงที่ดี ส่วนเรื่องของการเปิดกิจการ/กิจกรรมในมาตรการผ่อนปรนระยะที่ 3 ขอให้รอการตัดสินใจจาก ศบค.

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.เดลินิวส์

-นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.การท่องเที่ยวฯ เปิดเผยว่า เตรียมหารือในการประชุม ศบค.วันที่ 29 พ.ค.นี้ เพื่อพิจารณาปลดล็อกอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในระยะที่ 3 โดยเฉพาะให้เดินทางท่องเที่ยวระหว่างจังหวัดได้ และเสนอปลดล็อกกิจกรรมอื่น ๆ เช่น มวยตู้หรือการถ่ายทอดสดมวยผ่านทางโทรทัศน์ โดยไม่อนุญาตให้มีคนเข้าไปดู ส่วนกิจกรรมท่องเที่ยวอื่น ๆ จะเสนอให้เปิดโรงแรม ร้านอาหาร และสถานที่ท่องเที่ยว เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับนโยบายกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศ ที่ตอนนี้กำลังพิจารณาแนวทางการแจกคูโปง หรือสนับสนุนการจัดโปรโมชั่นให้คนไทยเที่ยวไทย

### 2.ความคืบหน้าการสอบสวนโรค

**สื่อที่นำเสนอ:** นสพ.(ข่าวสด, ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, ผู้จัดการ, มติชน, สยามรัฐ, เดลินิวส์, กรุงเทพธุรกิจ, แนวหน้า) เว็บไซต์(สยามรัฐ, โพสต์ทูเดย์, ผู้จัดการ, workpointnews, nationweekend, innnews, thaiPBS)

-นพ.ทวีศิลป์ วิชาญโยธิน โฆษก ศบค. เปิดทวิตไลน์ ผู้ป่วยวัย 72 ปี คาดอาจติดเชื้อจากการไปรพ. โดยไปรับเคมีบำบัดที่ รพ.รัฐแห่งหนึ่ง ตั้งแต่ 30 เม.ย. และยังไปรพ.อีกหลายแห่ง หลายครั้ง จนมีอาการวันที่ 17 พ.ค. และไปร้านอาหาร ร้านตัดผมวันที่ 18 พ.ค. ได้กักตัวคนเสี่ยงสูงแล้ว ส่วนลูกค้ารายอื่นไม่น่าเสี่ยงเพราะร้านมีมาตรการป้องกัน แต่หากคนที่อยู่ในทวิตไลน์เดียวกันกังวลสงสัย สามารถเข้าตรวจได้ฟรี ส่วนกรณีมีผู้เสียชีวิต 1 คนที่บุรีรัมย์ และอยู่ในสถานที่กักกันนั้น อยู่ในกระบวนการสอบสวนโรค จึงยังไม่มีข้อมูลชัดเจน ขอแจ้งให้ทราบในวันถัดไป

## ประเด็นข่าว

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(ข่าวสด, ไทยโพสต์) เว็บไซต์(มติชน, ผู้จัดการ)

-นพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ได้ลงพื้นที่สำรวจดูร้านค้าตัดผม หรือร้านอาหาร ที่ผู้ป่วยเดินทางไปว่ามีบริการที่เป็นมาตรฐานในการป้องกันโรคหรือไม่ พบว่าทั้ง 2 ร้านปฏิบัติตามมาตรการหลักค่อนข้างดี เจ้าหน้าที่ได้ระบุตัวผู้สัมผัสเสี่ยงสูงได้ครบทุกรายและรับเข้าสังเกตอาการ 14 วัน

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์, มติชน, คมชัดลึก, ผู้จัดการ, สยามรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, กรมประชาสัมพันธ์

-คณะกรรมการโรคติดต่อ จ.ภูเก็ต พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มอีก 1 ราย เป็นหญิงชาวจีน อายุ 49 ปี อาชีพครูสอนออนไลน์เดินทางกลับมาจากประเทศจีน สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อยืนยันรายที่ 226 ชาวอิตาลีซึ่งเป็นสามี พักอาศัยอยู่ในพื้นที่หมู่ 6 ต.เชิงทะเล อ.ถลาง พร้อมลูก 3 คน ผลการตรวจของลูกเป็นลบ ปัจจุบันไม่มีอาการป่วย รอผลการสอบสวนโรค

### 3.คนไทยป้องกันตัวลดลง

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.แนวหน้า, เว็บไซต์(ไทยโพสต์, กรุงเทพธุรกิจ, คมชัดลึก, สำนักข่าวไทย, สปริงนิวส์, newtv., nationtv., nationweekend, acnews)

-สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ ร่วมกับองค์การอนามัยโลก สำนักงานภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี สปสข. และสำนักงานสถิติแห่งชาติ สำรวจผลการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 หลังผ่อนปรนมาตรการล็อกดาวน์ มีผู้ตอบแบบสำรวจ 19,378 ราย พบว่า นอกเหนือจากการใส่หน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัย ซึ่งปฏิบัติได้ร้อยละ 91 พฤติกรรมอื่นๆ ในการป้องกันตนเองลดลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ โดยการล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ ลดลงเหลือร้อยละ 83.4 กินร้อนช้อนตัวเอง ลดลงเหลือร้อยละ 82.3 การรักษาระยะห่าง 1-2 เมตร ลดลงเหลือร้อยละ 60.7 และการระมัดระวังไม่เอามือจับหน้าหรือจุมปาก ลดลงเหลือร้อยละ 52.9 ทำให้ภาพรวมพฤติกรรมการป้องกันตนเอง ลดลงเหลือร้อยละ 72.5

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.มติชน

-ที่ประชุม ศบค.กทม.หารือเรื่องประชาชนรวมถึงสถานประกอบการบางส่วนเริ่มละเลยการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน อาจส่งผลทำให้เกิดการแพร่ระบาดระลอกใหม่ จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักเทศกิจ สำนักงานเขต ตำรวจนครบาล และ กอ.รมน.กทม. ตรวจสอบแนะนำสถานประกอบการและประชาชนที่ประกอบกิจกรรมทุกประเภทอย่างเข้มข้น และเตือนกลุ่มเปราะบาง อาทิ ผู้สูงอายุ เด็ก ผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ และผู้ที่มีโรคประจำตัว หากไม่มีความจำเป็นเร่งด่วน หรือมีอาการเจ็บป่วยไม่มาก หลีกเลี่ยงการไปพ. รวมทั้งขอให้สำนักอนามัยประสานสำนักงานเขตเพื่อตรวจคัดกรองเชิงรุกกลุ่มเสี่ยง

### 4.การเปิดโรงเรียน

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์แนวหน้า

-นายณัฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศธ. กล่าวว่า ได้รับข้อเสนอจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ขอเปิดเทอมโรงเรียนนานาชาติ ในวันที่ 1 มิ.ย.นี้ และจะนำเสนอให้ ศบค. พิจารณา

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ข่าวสด, ผู้จัดการ

-นพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค แนะนำหยุดเปิดโรงเรียนในพื้นที่ความเสี่ยงต่ำ ปลอดภัยโควิด-19 นานเกิน 28 วัน และมีการป้องกันโรค แต่ถ้ามีเด็กเกิน 40-50 ต่อห้อง เป็นห้องแอร์อยู่กันแออัดยังเป็นความเสี่ยง การรักษาระยะห่างระหว่างบุคคลยังต้องมี ส่วนการเรียนทางไกลไม่ได้ต้องเรียนจากอินเทอร์เน็ตอย่างเดียว อาจแจกงานไปให้ค้นคว้า เรียนรู้จากชีวิตประจำวันจากที่บ้านได้

### 5.หักหัวคิวโรงแรมกักตัวโควิด 19

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(ข่าวสด, เดลินิวส์, มติชน, ผู้จัดการ, ไทยโพสต์) เว็บไซต์(มติชน, ไทยรัฐ, ผู้จัดการ, โพสต์ทูเดย์, ข่าวสด, เดลินิวส์, บ้านเมือง, สยามรัฐ, ฐานเศรษฐกิจ, กรุงเทพธุรกิจ, สำนักข่าวไทย, newtv., Mthai, thestandard, สำนักข่าวไทย) ทวีตช่อง 5,9

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. กล่าวถึงกรณีมีกลุ่มคนอ้างเป็นคนจัดคิวเวนต์ของ สธ. เข้าไปประสานผู้ประกอบการโรงแรมว่า สามารถช่วยเหลือให้ผ่านการประเมินเป็นสถานที่กักกันของรัฐสำหรับผู้เดินทางกลับมาจากต่างประเทศ โดยมีการหักหัวคิว 40% ว่า หากมีเรื่องเช่นนี้เกิดขึ้นจริง ขอให้หาหลักฐาน เช่น คลิปวิดีโอ คลิปจากกล้องวงจรปิด ภาพถ่ายมาร้องเรียนกับรัฐบาลหรือ สธ.โดยตรง เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงไปดำเนินคดี และนายกฯ พร้อมใช้พ.ร.ก.ฉุกเฉินจัดการกับผู้กระทำผิดอย่างเต็มที่

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(ข่าวสด, เดลินิวส์, มติชน, ผู้จัดการ, ไทยโพสต์, แนวหน้า) เว็บไซต์ (เดลินิวส์, ผู้จัดการ, ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, แนวหน้า, สยามรัฐ, คมชัดลึก, กรุงเทพธุรกิจ, thebangkokinsight, newtv., Nationtv, thaiPBS)

-โฆษก ก.กลางโหม กล่าวถึงกรณีมีผู้เรียกรับค่าหัวคิวกับโรงแรมที่จะเป็นสถานที่กักกันตัวของรัฐ ว่า สธ.ได้แกลงไปแล้ว ถ้ามีเบาะแสเพิ่มเติมให้แจ้งเข้ามาได้ ทั้งนี้ ได้คุยกับนายกสมาคมธุรกิจโรงแรมภาคตะวันออก พบว่ามีบุคคลดังกล่าวจริง อยู่ระหว่างส่งข้อมูลให้เจ้าหน้าที่รัฐ และกำลังได้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าเชื่อมโยงกับใครบ้าง

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.ไทยโพสต์, เดลินิวส์

-นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เปิดเผยว่า นายกฯ ต้องรับผิดชอบหาตัวผู้กระทำการดังกล่าวและดำเนินการตามกฎหมายอย่างรวดเร็ว ต้องตั้งคณะกรรมการพิเศษที่มีอำนาจเต็มจากบุคคลภายนอกมาทำการไต่สวน เพราะแค่มีข่าว โฆษก ศบค. ก็รีบออกมาปฏิเสธทันทีซึ่งถือเป็นข้อพิรุธอย่างยิ่ง และโฆษก ศบค. รวมถึงกรรมการต่างๆ ที่ถูกตั้งโดยศบค.ทุกคนต้องถูกสอบด้วย และตั้งข้อสังเกตว่าการที่รัฐบาลไม่ยกเลิกพ.ร.ก.ฉุกเฉิน จะเอื้อประโยชน์ต่อกรณีดังกล่าว เพราะคาดว่าจะมีคนไทยเดินทางกลับมาจากต่างประเทศอีกกว่า 7-8 หมื่นคน ซึ่ง

## ประเด็นข่าว

สมาคมฯ จะไปยื่นคำร้องต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน เข้าวันที่ 25 พ.ค. 2563 เวลา 10.30 น.

### 6.ราคาหน้ากอกอนามัย

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชนสุดสัปดาห์

-นายเทพรักษ์ สุรทนต์นันท์ ประธานที่ปรึกษาสมาคมร้านขายยา เปิดเผยว่า หลังจากกรมการค้าภายในประกาศให้หน้ากอกอนามัยทางการแพทย์เป็นสินค้าควบคุม จำหน่ายราคาไม่เกินชิ้นละ 2.50 บาท ล่าสุดทราบข้อมูลจาก 1 ใน 11 ผู้ประกอบการผลิตหน้ากอกอนามัยทางการแพทย์ภายในประเทศ ว่าขณะนี้มีการปรับราคาควบคุมเพิ่มขึ้นเป็นชิ้นละ 4 บาท เนื่องจากต้นทุนวัตถุดิบมีราคาเพิ่มขึ้น ซึ่งกรมการค้าภายในไม่ได้แจ้งราคาควบคุมที่เพิ่มขึ้นให้ประชาชนทราบ ทำให้หลายฝ่ายเป็นห่วงว่าการปิดบังข้อมูลจะเป็นช่องทางในการทุจริตของเจ้าหน้าที่บางหน่วยงาน รวมทั้งอาจมีการนำสต็อกหน้ากอกที่ตนไ้ราคาเดิมไปแอบขายราคาใหม่ให้หน่วยราชการ

### 7.ประท้วงเปิดด่านพรมแดน จ.สระแก้ว

สื่อที่นำเสนอ: เว็บไซต์แนวหน้า

-ผกก.ตม.จว.สระแก้ว ได้รับการแจ้งประสานจาก ผกก.ตม.ปอยเปต ประเทศกัมพูชา ว่า มีชาวกัมพูชาซึ่งเป็นผู้ประกอบการค้าในตลาดโรงเกลือฝั่งไทย พร้อมด้วยแรงงานกรรมกรเข็นรถเข็น จยย.รับจ้าง สามล้อรับจ้าง รถแท็กซี่ และผู้ประกอบการนอกระบบในกรุงปอยเปต ซึ่งได้รับผลกระทบจากการที่ประเทศไทยปิดด่านพรมแดนคลองลึก จ.สระแก้ว ประมาณ 1,500 คน พร้อมรถเข็นจำนวน 100 คัน ขออนุญาตประท้วงบริเวณสะพานมิตรภาพไทย-กัมพูชา ตั้งแต่เวลา 06.00 - 18.00 น.ทุกวัน ตั้งแต่ 1-7 มิ.ย. 2563 เพื่อกดดันประเทศไทยให้เปิดด่านพรมแดนคลองลึก อนุญาตให้ผู้ประกอบการชาวกัมพูชา และแรงงานรถเข็นชาวกัมพูชา สามารถเข้าไปประกอบการค้าและประกอบอาชีพในตลาดโรงเกลือได้ตามปกติ ทั้งนี้ ผู้ว่าฯ บันเตียเมียนเจย ประเทศกัมพูชา ยังไม่ได้อนุญาตให้ประท้วง ขณะที่ผู้ว่าฯ สระแก้ว พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะประชุมหารือกันวันที่ 28 พ.ค. นี้ เพื่อหาแนวทางในเจรจากับฝ่ายกัมพูชาต่อไป

### สถานการณ์อื่นๆ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์(สำนักข่าวไทย, innnews)

-พล.อ.สมศักดิ์ รุ่งสิตา เลขาธิการ สมช. เปิดเผยกรณี นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ยื่นหนังสือต่อสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ขอให้เสนอเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญ พิจารณาและวินิจฉัย มาตรา 16 แห่งพ.ร.ก.ฉุกเฉิน ขัดหรือแย้งต่อมาตรา 197 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือไม่ ว่า หากผู้ตรวจการแผ่นดินมีหนังสือเชิญให้ สมช.ไปชี้แจง ก็พร้อมที่จะเดินทางไปชี้แจง และยืนยันว่าเรื่องดังกล่าวพิจารณาโดยคำนึงถึงการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด 19 เพื่อให้เกิดผลทางการปฏิบัติด้านสาธารณสุขเท่านั้น

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์

-วันที่ 26 พ.ค.นี้ เครือข่ายประชาชน 5 ภูมิภาค จะเข้ายื่นหนังสือต่อ ครม.และสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เพื่อขอให้ยกเลิกต่ออายุ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ออกไปอีก 1 เดือน เนื่องจากได้รับผลกระทบ อีกทั้งสถานการณ์ไวรัสดีขึ้น

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า

-นายกฯ ได้บันทึกเทปเพื่อกล่าวขอบคุณเจ้าสัวและภาคเอกชนกลุ่มต่างๆ ที่ได้ตอบจดหมาย และให้คำเสนอแนะกับรัฐบาลในการแก้ปัญหาผลกระทบทางเศรษฐกิจหลังมีการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยจะออกอากาศผ่านทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจ วันที่ 26 พ.ค.

สื่อที่นำเสนอ : กรมประชาสัมพันธ์

-สภากีฬาฯ พร้อมให้การช่วยเหลือผู้ประกอบการภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด 19 โดยสามารถติดต่อเพื่อขอรับคำปรึกษาได้ที่ ยายด่วน 1303

สื่อที่นำเสนอ : 77 kaoded

-นายสมโภชน์ อาหุนัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัทพลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ชี้แจงความแตกต่างระหว่างแอปพลิเคชัน หมอชนะ กับ ไทยชนะ ว่า แอปฯ หมอชนะ เป็นการเก็บข้อมูลหรือจัดบันทึกข้อมูลของประชาชนแบบรายบุคคล ในการเดินทางไปยังในสถานที่ต่างๆ เพื่อนำไปประมวลผลว่ามีส่วนใกล้ชิดกับบุคคลผู้มีความเสี่ยงหรือไม่ โดยเป็นการเก็บข้อมูลไว้บนสมาร์ตโฟนส่วนตัว ส่วนแอปฯ ไทยชนะ เป็นการตรวจสอบบุคคลและเก็บข้อมูลของร้านค้าผู้ให้บริการ ว่ามีบุคคลเข้ามาใช้บริการในร้านค้าในช่วงเวลาใดบ้าง และส่งข้อมูลจากทางร้านค้ากลับไปสู่หน่วยประมวลผลกลาง เพื่อติดตามหาตัวบุคคลผู้มีความเสี่ยงที่เข้ามาใช้บริการ หากใช้ควบคู่กัน จะทำให้ประเทศไทยเอาชนะการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ได้แน่นอน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า

-ทีมแพทย์ รพ.สงขลานครินทร์ ประสบความสำเร็จในการใช้พลาสมาจากผู้ป่วยที่หายจากโรคโควิด-19 ไปรักษาผู้ป่วยโควิด 19 ที่มีอาการวิกฤตจนหายเป็นปกติ ถือเป็นครั้งแรกของภาคใต้ โดยผู้ป่วยรายดังกล่าวเป็นเพศชาย ถูกส่งมาจาก จ.นราธิวาส ได้รับการรักษาด้วยยาฟาวิพิราเวียร์มาแล้ว 3 วัน แต่อาการไม่ดีขึ้น แพทย์จึงให้การรักษาเสริมโดยใช้พลาสมาครั้งละ 200 ซี.ซี. 2 ครั้ง ซึ่งระยะเวลา 3-4 วัน ผู้ป่วยอาการดีขึ้น สามารถถอดเครื่องช่วยหายใจได้ และอาการปอดอักเสบดีขึ้น ปัจจุบันผู้ป่วยหายเป็นปกติ กลับบ้านได้แล้ว นับเป็นผู้ป่วยรายสุดท้ายของรพ.สงขลานครินทร์

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, สนุก)

-นพ.อริศเจฟฟรีย์ โทพอล แพทย์โรคหัวใจชาวอเมริกัน ทวิตข้อความยกย่อง 5 ประเทศและเขตปกครอง ที่ประสบความสำเร็จในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้แก่ นิวซีแลนด์ ไช่หลันด์ ไต้หวัน เวียดนาม และไทย โดยระบุว่า เป็น 5 จาก 40 ประเทศที่ทำได้ดี

### การพัฒนาวัคซีน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, ไทยรัฐ

## ประเด็นข่าว

-นายปาสกาล โชโรอูท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บ. แอสตราเซนเนกา ซึ่งร่วมพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 กับ ม.ออกซ์ฟอร์ด ประเทศอังกฤษ กล่าวว่า รัฐบาลอังกฤษได้สั่งวัคซีนป้องกันโควิด-19 จากบริษัทรวม 100 ล้านโดส กำหนดส่งมอบ 30 ล้านโดสแรกเดือน ก.ย. นี้ และบริษัทยังต้องจัดสรรวัคซีนให้กับสหรัฐฯ อีก 300 ล้านโดส หลังได้รับเงินทุนสนับสนุนจากสหรัฐฯ 1,000 ล้านดอลลาร์ สำหรับพัฒนา ผลิตและส่งมอบวัคซีน รวมถึงการทดลองในคนระยะที่ 3 นอกจากนี้ ได้เตรียมเจรจากับหลายประเทศเพื่อให้แน่ใจเรื่องห่วงโซ่การผลิต และจะจำหน่ายในราคาต้นทุน เพื่อให้ทั่วโลกได้ใช้วัคซีนนี้ต่อไป

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.มติชน

-รายงานในวารสารแลนเซต ระบุว่า วัคซีนแบบ เอ็มอาร์เอ็นเอ เพื่อป้องกันโรคโควิด-19 ของ บ. แคนซิโน ไบโอโลจิก ผู้ผลิตยาจากจีน ประสบความสำเร็จในการทดลองในคนระยะแรก กำลังเตรียมทดลองในคนระยะที่ 2 โดยวัคซีน Ad5-nCoV 1 โดส สามารถสร้างแอนติบอดีจำเพาะและทีเซลล์ที่ต้องการได้ภายใน 14 วัน ทำให้มีศักยภาพเพียงพอต่อการค้นคว้าทดลองต่อไป

### สถานการณ์ในต่างประเทศ

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(ข่าวสด, ไทยรัฐ, สยามรัฐ, แนวหน้า) เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, มติชน, เดลินิวส์, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, ฐานเศรษฐกิจ, แนวหน้า, sanook, mcot, จส.100, ศูนย์ข่าวแอฟริกา, อินโฟเควสท์, xinhua, สำนักข่าวไทย)

-ยุโรป มีรายงานว่าผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 อยู่ในภาวะทรงตัว รัฐบาลหลายชาติผ่อนคลามาตรการล็อกดาวน์เพิ่มเติม โดยให้ประชาชนยึดมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมต่อไป

-อินเดีย พบผู้ป่วยรายใหม่วันเดียว 6,977 ราย ยอดรวมผู้ติดเชื้อ 138,845 ราย

-เกาหลีใต้ พบนักเรียนอนุบาลติดโรคโควิด 2 วันก่อนเปิดโรงเรียน ทำให้กระทรวงศึกษาธิการสั่งปิดโรงเรียนอื่นๆ 15 แห่งในพื้นที่ใกล้เคียงกัน เพื่อความปลอดภัยและฉีดยาฆ่าเชื้อโรค และมีข้อกำหนดให้ประชาชนทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยขณะใช้บริการระบบขนส่งมวลชนและรถแท็กซี่ทั่วประเทศ เริ่มตั้งแต่ 26 พ.ค.เป็นต้นไป

-ญี่ปุ่น ประกาศยกเลิกภาวะฉุกเฉินทั่วประเทศ รวมทั้งกรุงโตเกียวและอีก 4 จังหวัดที่เหลือ หลังสถานการณ์ดีขึ้นต่อเนื่อง

-บราซิล ติดเชื้อเป็นอันดับ 2 ของโลก ผู้ติดเชื้อกว่า 365,000 คน เสียชีวิตกว่า 22,000 คน

-สหรัฐฯ ประกาศมาตรการห้ามคนที่เดินทางมาจากประเทศบราซิลเข้ามาในสหรัฐฯ หาก 14 วันก่อนหน้านั้นได้พำนักอยู่ในบราซิล โดยมาตรการนี้จะบังคับใช้กับผู้ที่ไม่พลเมืองอเมริกัน เริ่มตั้งแต่ 28 พ.ค.นี้ ขณะที่ทั้ง 50 รัฐ และกรุงวอชิงตัน ดี.ซี.ได้ผ่อนคลามาตรการในระดับที่แตกต่างกันไป รัฐทางตอนใต้ส่วนใหญ่ให้ภาคธุรกิจเปิดดำเนินการได้แล้ว แต่บางรัฐ เช่น อิลลินอยส์และนิวยอร์ก ยังคงห้ามธุรกิจบางประเภท เช่น ร้านอาหารที่นั่งรับประทานในร้าน และร้านทำผมยังคงปิดต่อไป

-เนเธอร์แลนด์ เชื่อมผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายที่สอง หลังจากได้สัมผัสใกล้ชิดกับมิงก์ตัวหนึ่งที่ติดเชื้อ

-มาเลเซีย นายกรัฐมนตรีมูฮยิดดิน ยัสซิน กักตัวเป็นเวลา 14 วัน ภายหลังเจ้าหน้าที่ซึ่งเข้าร่วมการประชุมคณะรัฐมนตรี ตรวจพบว่าติดไวรัสโควิด 19 แม้ทำเนียบนายกฯ แถลงยืนยันว่าผลตรวจหาเชื้อของนายยัสซินเป็นลบ

-สิงคโปร์ พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 344 ราย ยอดรวมผู้ติดเชื้อ 31,960 ราย ผู้ติดเชื้อรายใหม่ส่วนใหญ่เป็นแรงงานต่างด้าวที่อาศัยอยู่ในหอพัก โดยมีเพียง 4 รายที่เป็นชาวสิงคโปร์หรือผู้อาศัยถาวร

-สถานการณ์ 213 ประเทศ มีผู้ติดเชื้อสะสม 5,502,512 ราย เสียชีวิต 346,761 ราย รักษาหาย 2,302,447 ราย โดยสหรัฐฯ มีผู้ป่วยสะสมสูงสุด 1,686,436 ราย และเสียชีวิตสูงสุด 99,300 ราย

### แม่วยาลูก

**สื่อที่นำเสนอ :** ข่าวสด, สยามรัฐ, มติชน, ผจก.รายวัน 360 องศา, ไทยโพสต์

-เสนอข่าว รศ.นพ.พฤษศ ต่ออุดม ผอ.รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เผยกรณี น.ส.นิษฐา วงวาล (แม่ปึก) ผู้ต้องหาที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องทำให้ ด.ช. อิมบุญ อายุ 2 ขวบ ซึ่งเป็นบุตรแท้ๆ เสียชีวิต และ ด.ญ.อมยิ้ม อายุ 4 ขวบ บุตรบุญธรรม ป่วยสาหัสด้วยอาการผิดปกติ เพื่อสร้างเรื่องให้หน้าสงสารและหลอกเอาเงินบริจาค ว่า ที่ผ่านมา ระหว่างรักษาตัวน้องอิม แม่ปึกจะคอยดูแลและป้อนอาหารเกือบทุกครั้ง ทีมแพทย์คาดว่าน่าจะเกิดการแพ้สารเคมีบางชนิดซึ่งมีฤทธิ์กัดกร่อน เกิดขึ้นเฉพาะระบบทางเดินอาหาร ตั้งแต่ปากจนถึงกระเพาะอาหาร ส่วนน้องอมยิ้มที่เคยมารักษา ก็มีอาการเลือดออกทางเดินอาหาร จึงส่งกล้องพบมีอาการอักเสบตามเยื่อต่างๆ และมีความดันโลหิตสูงมาก ต่อมาเสียชีวิตด้วยภาวะตับและไตวาย ทั้งนี้กำลังรอผลการตรวจสอบสารเคมีที่เด็กทั้งสองได้รับ ตรวจสอบดีเอ็นเอแม่ปึกกับน้องอิมบุญ และเส้นทางการเงินของแม่ปึก

### วันงดสูบบุหรี่โลก

**สื่อที่นำเสนอ :** สยามรัฐ คอลัมน์ บทบรรณาธิการสยามรัฐ

-วันงดสูบบุหรี่โลก 31 พ.ค. ปีนี้ องค์การอนามัยโลกกำหนดหัวข้อการรณรงค์ว่า ปกป้องเยาวชนจากอุตสาหกรรมยาสูบ และป้องกันเด็กจากการสูบบุหรี่และการใช้ผลิตภัณฑ์ยาสูบทุกประเภท แต่ประเทศไทยกำหนดหัวข้อการรณรงค์เรื่องโรคโควิด 19 กับการสูบบุหรี่เป็นประเด็นหลัก เพื่อกระตุ้นให้ผู้สูบบุหรี่ตื่นกลัวและตัดสินใจเลิกสูบบุหรี่ ซึ่งการรณรงค์ยังคงกำหนดนโยบายโดยบางองค์กรและหน่วยงานเดิมๆ ไม่เปิดกว้างรับฟังข้อเท็จจริง ควรเริ่มจากการตั้งโจทย์หาทางลดอันตรายด้วยผลิตภัณฑ์ทดแทน เช่น บุหรี่ไฟฟ้า ซึ่งหลายประเทศยอมรับว่าน่าจะเป็นอันตรายน้อยกว่าบุหรี่ ขณะเดียวกันต้องออกมาตรการเพื่อป้องกันไม่ให้คนที่ไม่สูบบุหรี่หรือเด็กและเยาวชนหาซื้อสินค้าประเภทนี้ได้โดยง่าย

**สื่อที่นำเสนอ :** ผู้จัดการรายวัน 360 องศา

-เครือข่ายผู้ใช้บุหรี่ไฟฟ้าเปิดแคมเปญออนไลน์รณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก 31 พ.ค. เชิญผู้ใช้บุหรี่ไฟฟ้าแสดงความคิดเห็นผ่านเฟซบุ๊ก “บุหรี่ไฟฟ้าคืออะไร”

## ประเด็นข่าว

พร้อมติด # บอกหนูหน่อย เพื่อขอทบทวนการแบนบุหรี่ไฟฟ้า และจะนำความเห็นเหล่านี้ส่งถึง รมว.สธ. ต่อไป

### โรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, JS100, กรมประชาสัมพันธ์, ฐานเศรษฐกิจ, เนชั่นทีวี

-นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ในช่วงอากาศเปลี่ยนแปลงจากฤดูร้อนเข้าสู่ฤดูฝน หากร่างกายปรับตัวไม่ทัน อาจเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจได้ง่าย โดยเฉพาะโรคไข้หวัดใหญ่ กลุ่มเสี่ยงที่ต้องระวังเป็นพิเศษ คือ เด็กเล็ก ผู้สูงอายุ และผู้มีโรคประจำตัว หากป่วยจะมีอาการรุนแรงมากกว่ากลุ่มอื่น ผู้ป่วยจะมีไข้ ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยตามตัว อ่อนเพลีย ติดต่อกจากการสัมผัสสารคัดหลั่งจากปาก และการหายใจ การป้องกัน ขอให้ยึดหลัก “ปิด ล้าง เลี่ยง หยุด” แนะนำประชาชนกลุ่มเสี่ยงไปรับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ที่สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ และสถานพยาบาลเอกชนที่เข้าร่วมโครงการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตั้งแต่วันที่จนถึง 31 ส.ค. 2563 สอบถามเพิ่มเติมที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422

### ภาวะหัวใจล้มเหลว

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (ข่าวสด, แนวหน้า, ฐานเศรษฐกิจ) เว็บไซต์ (ข่าวสด, มติชน, แนวหน้า, สยามรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, ผู้จัดการ)

-นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ภาวะหัวใจล้มเหลว เป็นภาวะที่หัวใจทำงานผิดปกติจากโครงสร้างหรือการทำหน้าที่ของหัวใจ ส่งผลให้ไม่สามารถสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงร่างกายได้พอเพียง อาการสำคัญ ได้แก่ หอบเหนื่อยขณะที่ยืนหรือออกกำลังกายไม่สะดวกขณะนอนราบ อ่อนเพลีย ทำให้ความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจำวัน และการออกกำลังกายลดลง มีอาการบวมที่เท้าและขา และน้ำหนักตัวเพิ่มมากขึ้นจากภาวะคั่งน้ำและเกลือ

นพ.เอนก กนกศิลป์ ผอ.สถาบันโรคทรวงอก กล่าวว่า ผู้ป่วยต้องรู้จักควบคุมปัจจัยเสี่ยงและดูแลสุขภาพตนเองด้วยการรับประทานยาตามแพทย์สั่งสม่ำเสมอ และมาพบแพทย์ตามนัด ควบคุมอาหาร หลีกเลี่ยงอาหารหวาน มัน เค็ม จำกัดปริมาณน้ำดื่ม เลี่ยงความเครียด งดการสูบบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ออกกำลังกายสม่ำเสมอตามคำแนะนำของแพทย์ ควรได้รับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ประจำปีในกรณีไม่มีข้อห้าม หมั่นสังเกตตนเอง ชั่งน้ำหนักก่อนทานอาหารเช้าทุกวัน หรือภายหลังเข้าห้องน้ำถ่ายในช่วงเช้า ถ้าน้ำหนักเพิ่มขึ้น 1 กก. จากเดิมภายใน 1- 2 วัน หรือเพิ่มขึ้น 2 กก. ภายใน 3 วัน หรือมีอาการขาบวม กดบุ๋ม เหนื่อยนอนราบไม่ได้ หรือต้องลุกมานั่งหอบตอนกลางคืน ควรรีบไปพบแพทย์ทันที

### เตือนระวังแมงมุมพิษ

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.ข่าวสด, เว็บไซต์ (ข่าวสด, แนวหน้า, ไอเอ็นเอ็น, js100, sanook, thaiquote)

-กรมอนามัย เผยแพร่อินโฟกราฟฟิก เตือนช่วงหน้าฝนระวังแมงมุม 2 ชนิด คือ แมงมุมแม่ม่ายดำ และแมงมุมสันโดษสีน้ำตาล เพราะเป็นแมงมุมมีพิษ ผู้ป่วยที่ถูกกัดจะมีอาการทางผิวหนัง เริ่มจากปวดเล็กน้อยจนรุนแรงขึ้น และปวดต่อเนื่องร่วมสัปดาห์ เมื่อถูกแมงมุมมีพิษกัด ให้รีบทำความสะอาดและประคบเย็นบริเวณที่ถูกกัด หากมีอาการปวดสามารถรับประทานยาแก้ปวดได้ ไม่ควรประคบร้อนเนื่องจากจะทำให้พิษแมงมุมกระจาย หากมีอาการรุนแรง เช่น คลื่นไส้ อาเจียน มีไข้ หรือปวดศีรษะ ให้รีบไปรพ. โดยนำแมงมุมไปด้วย

### โรคไข้เลือดออก

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ mcot, chachoengsaonews

-นพ.อภิชาติ ลิมานนท์ นพ.สสจ.กาฬสินธุ์ เตือนช่วงรอยต่อฤดูร้อนกับฤดูฝน ระวังโรคไข้เลือดออกกับโรคชิคุนกุนยาระบาด โดยเฉพาะโรคไข้เลือดออก ล่าสุดพบผู้เสียชีวิตแล้ว 1 ราย ขณะที่โรคชิคุนกุนยา มีผู้ยืนยันติดเชื้อแล้ว 3 ราย สสจ.กาฬสินธุ์ได้กำชับให้บุคลากรสาธารณสุข อสม. และรพ.ต่าง ๆ ประสานอพท.และผู้นำชุมชน รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกอย่างต่อเนื่อง

**สื่อที่นำเสนอ :** เดลินิวส์ คอลัมน์คนหน้า 5

-เสนอว่า เป็นโรคที่ใหญ่สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ โดยเฉพาะ อสม. ต้องเร่งให้ข้อมูลแยกแยะอาการ และรณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายไปพร้อมกับเข้มงวดมาตรการป้องกันโควิด

### ความคืบหน้าขนมจีบปนเปื้อนแบคทีเรีย

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (เดลินิวส์, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (สปริงนิวส์, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, สยามรัฐ)

-นพ.ประจักษ์ วงศ์พระสิทธิ์ รองนพ.สสจ.สมุทรปราการ เผย ผลตรวจจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์พบแบคทีเรีย salmonella ในขนมจีบ เชื่อว่าเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดอาการอาหารเป็นพิษและมีผู้เสียชีวิต

### เชื้อโรคซีแมวขึ้นสมอง

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ sanook, คมชัดลึก, ผจก.ออนไลน์, ไทยรัฐ, ข่าวสด, TNN

-เพจเฟซบุ๊ก PDRC ศูนย์วิจัยโรคปรสิต สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ม.เทคโนโลยีสุรนารี โพสต์ข้อความเตือนโรคซีแมวขึ้นสมอง ระบุว่า ผู้ป่วยชายอายุ 30 ปี มีรอยโรคขนาด 5 มิลลิเมตรที่ตาขวา และขนาดเกือบ 1 มิลลิเมตรที่ตาซ้าย ผลตรวจมีความสัมพันธ์กับโรค Chorioretinal Toxoplasmosis ที่เกิดจากติดเชื้อโรคซีแมวขึ้นสมองหรือ Toxoplasma gondii คนติดต่อโดยกินเนื้อที่ปรุงไม่สุก กินอาหาร ดื่มน้ำ ที่มีการปนเปื้อนซีแมวที่มีเชื้อ การสัมผัสกับดินหรือกระบะเลี้ยงแมวแล้วล้างมือไม่สะอาด การถ่ายเลือด ปลูกถ่ายอวัยวะ และถ่ายทอดผ่านรกจากแม่สู่ลูก อาจก่อให้เกิดอาการทางตา ส่งผลกระทบต่อบุคลิกภาพแบบห้วนโหว โรคจิตเภท โรคซึมเศร้า และมีความเสี่ยงในการฆ่าตัวตาย

### ข่าวปลอมหญ้าลิงรักษามะเร็ง

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ ผจก.ออนไลน์, JS100

-ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม เปิดเผย ตามที่มีการโพสต์ หล้อลิ่งงูช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งได้ ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกับสถาบันมะเร็ง

## ประเด็นข่าว

แห่งชาติ พบว่าเป็นข้อมูลเท็จ ยังไม่มีหลักฐานงานวิจัยทางคลินิกที่ยืนยันแน่ชัดว่าหญ้าฉี่หนูสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็ง และไม่สามารถรักษาโรคมะเร็งได้

### ข่าวปลอมห้ามขายขนมที่มีส่วนผสมของเนยขาว

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผจก.ออนไลน์, JS100

-ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม เปิดเผย ตามที่มีข่าว สธ.สั่งห้ามขายขนมที่มีส่วนผสมของเนยขาว เนยเทียม และไขมันพืช ได้ตรวจสอบกับ อย. พบว่าเป็นข้อมูลเท็จ ไม่มีการห้ามจำหน่าย หรือห้ามรับประทานขนมดังกล่าว

### ข่าวปลอมว่านเร่งคอดำ-ใบหูมีรักษาต่อมลูกหมากโต

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผจก.ออนไลน์, JS100

-ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม เปิดเผย ตามที่มีการโพสต์ข้อความเรื่อง ว่านเร่งคอดำและใบหูมีรักษาต่อมลูกหมากโต ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกับกรมการแพทย์แผนไทยฯ พบว่าเป็นข้อมูลบิดเบือน

**สำนักสารนิเทศ**

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข



0 2590 1311-2



0 2591 8612-3



<http://pr.moph.go.th>



fanmoph



pr\_moph



healthmoph



moph channel

